



ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๒

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ ๒๔๕๙/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ ปรากฏว่า ยังมีข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และ
กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับผลการบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดังปรากฏรายละเอียด
ตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๘๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. /โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๓๐๓๕ ต่อ ๓๓

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขรับ 491
วันที่ 16/๑/๖๒ เวลา น.
() ผ.บ. () ก.ส.ส.
() ก.ง.บ. () ก.ง.ค. () ก.ง.ม.

16/๑/๖๒

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ ๒๔๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานบูรณาการแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ซึ่งจากผลการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ปรากฏว่า ยังมีข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และกำหนดมาตรการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับผลการบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลทาง e-mail : sps-water@hotmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๓
ผู้ประสานงาน นายบุญธรรม เทพพิชัย ๐๘-๑๗๖๑-๘๕๒๓

แบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัด

ข้อมูลแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค		ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำขนาดเล็ก ความจุไม่เกิน 1 ล้าน ลูกบาศก์เมตร)																			
จำนวน อปท.	บอบดาการสาธารณะ		บ่อน้ำดื่มสาธารณะ		ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)		ระบบประปาของหน่วยงานอื่น		แก้มลิง		อ่างเก็บน้ำ		ฝาย		สระน้ำ		บอบดาการเพื่อการเกษตร		แหล่งน้ำธรรมชาติ		
	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	จำนวน	ใช้การได้	
(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(หมู่บ้าน)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	

คำอธิบาย :

- ระบุจำนวน อปท.
 - ระบุข้อมูลแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แต่ละประเภท
 - ระบุข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำขนาดเล็ก ความจุไม่เกิน 1 ล้าน ลูกบาศก์เมตร) แต่ละประเภท
- ***** ข้อมูลตามข้อ 1 - 3 จะต้องระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง *****

ลงชื่อ
 (.....)
 ท้องถิ่นจังหวัด
 วัน/เดือน/ปี